

Số: /KH-KHCN

Bắc Giang, ngày tháng 02 năm 2024

## KẾ HOẠCH

### Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 18/8/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án “triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi là Kế hoạch 239) và Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-KHCN ngày 22/01/2024 của Giám đốc sở KH&CN về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 cho các đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang. Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2024, cụ thể như sau:

#### I. MỤC TIÊU

##### 1. Mục tiêu chung

Tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ được giao trong năm 2024 theo Kế hoạch 239.

Nâng cao nhận thức của xã hội, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân về truy xuất nguồn gốc (TXNG) sản phẩm, hàng hóa.

Nhận diện và truy xuất được nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa giúp kiểm soát chặt chẽ các khâu từ sản xuất, bảo quản, vận chuyển đến tiêu thụ... gắn với sản xuất theo chuỗi giá trị, nhằm bảo vệ sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng, nâng cao giá trị sản phẩm, hàng hóa, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường nội địa và xuất khẩu.

##### 2. Mục tiêu cụ thể

Tổ chức 01 cuộc Học tập kinh nghiệm về công tác triển khai xây dựng, áp dụng Cổng truy xuất nguồn gốc.

Hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức cá nhân áp dụng hệ thống TXNG cho ít nhất 20 sản phẩm, hàng hóa.

Thực hiện xem xét, giám sát, quản lý dữ liệu TXNG đối với các tổ chức, cá nhân có sản phẩm, hàng hóa áp dụng TXNG.

Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về hoạt động TXNG, theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch 239.

#### II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

##### 1. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến về hoạt động truy xuất nguồn gốc

Phối hợp với đơn vị liên quan phổ biến, tuyên truyền các văn bản và quy định của pháp luật về quản lý; các tiêu chuẩn Quốc gia về TXNG và các tài liệu hướng dẫn, áp dụng.

Tuyên truyền, phổ biến về quyền, lợi ích và tầm quan trọng của hoạt động TXNG sản phẩm, hàng hóa cho tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa. Truyền thông về ứng dụng thông tin điện tử TXNG sản phẩm, hàng hóa đến người tiêu dùng.

### **2. Học tập kinh nghiệm về công tác triển khai xây dựng, áp dụng truy xuất nguồn gốc**

Lựa chọn, liên hệ các tỉnh, thành phố đã triển khai tốt công tác truy xuất nguồn gốc nói chung, vận hành xây dựng, áp dụng Công truy xuất nguồn gốc nói riêng để học tập kinh nghiệm.

### **3. Hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ, xem xét, giám sát, quản lý dữ liệu TXNG**

Phối hợp với UBND các huyện, thành phố, Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức cá nhân áp dụng hệ thống TXNG.

Phối hợp với UBND các huyện, thành phố xem xét, giám sát, quản lý dữ liệu TXNG sản phẩm, hàng hóa đối với các tổ chức cá nhân áp dụng hệ thống TXNG.

### **4. Hoạt động khác**

Tiếp nhận, nắm bắt những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch số 239 của các cơ quan có liên quan.

Xây dựng báo cáo năm 2024 và đột xuất, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.

## **III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN**

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Đơn vị thực hiện</b>	<b>Dự kiến phối hợp thực hiện</b>
1	Tuyên truyền, phổ biến về TXNG	Tháng 2-12/2024	Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng	Đơn vị phối hợp
2	Học tập kinh nghiệm về công tác triển khai xây dựng, áp dụng Công truy xuất nguồn gốc	Tháng 3-12/2024	Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng	Đơn vị phối hợp
3	Hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ, xem xét, giám sát, quản lý dữ liệu TXNG sản phẩm, hàng hóa đối với các tổ chức cá nhân áp dụng hệ thống TXNG	Tháng 3-12/2024	Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng	UBND các huyện, thành phố, các sở ngành
4	Tiếp nhận, nắm bắt những vướng mắc, khó	Tháng 1-12/2024	Chi cục Tiêu chuẩn Đo	- UBND các huyện, thành phố, các sở

	khăn		lượng	Chất	ngành
			lượng		- Các tổ chức, cá nhân
5	Xây dựng báo cáo năm 2024	Tháng 12/2024	Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng	Đo lường Chất lượng	UBND các huyện, thành phố, các sở ngành

#### IV. DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN

Tổng kinh phí thực hiện năm: 72.000.000 đồng. (Có dự toán tại phụ lục kèm theo).

#### V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Giao Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị, cơ quan có liên quan triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

Các phòng, đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp cùng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện các nội dung của Kế hoạch này./.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Các Phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Chi cục TĐC;
- Lưu: VT, TĐC.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Triệu Ngọc Trung**

**Phụ lục**  
**DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH**

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số            /KH-KHCN ngày            /02/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ)

**Đơn vị tính: Triệu đồng**

STT	Nội dung thực hiện	Số lượng	Kinh phí
I	Học tập kinh nghiệm về công tác triển khai xây dựng, áp dụng Cổng truy xuất nguồn gốc	01 Cuộc	42
II	Hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ, xem xét, giám sát, quản lý dữ liệu TXNG sản phẩm, hàng hóa đối với các tổ chức cá nhân áp dụng hệ thống TXNG		30
1	Thuê xe để triển khai hoạt động xem xét, giám sát, quản lý dữ liệu TXNG sản phẩm, hàng hóa đối với các tổ chức cá nhân áp dụng hệ thống khi đưa lên Cổng TXNG của tỉnh Bắc Giang: 1,5tr x 20 chuyến		30
<b>Tổng số</b>			<b>72</b>

(Bảng chữ: Bảy mươi hai triệu đồng chẵn)